

# ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC với việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân

**Đ**ảng viên làm kinh tế tư nhân là vấn đề đã và đang gây tranh luận ở Trung Quốc. Đây là vấn đề có liên quan đến việc diễn đạt tính chất của Đảng và đánh giá vai trò của kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Trung Quốc.

Văn bản đầu tiên của ĐCS Trung Quốc đề cập đến vấn đề này là “*Thông tri của Trung ương ĐCS Trung Quốc về tăng cường xây dựng Đảng*” ngày 28-8-1989, trong đó có đoạn nêu rõ:

“Kinh tế tư doanh là sự *bổ sung* của kinh tế công hữu XHCN, việc kinh doanh chính đáng và quyền lợi, lợi ích hợp pháp của chủ xí nghiệp tư doanh cần được bảo hộ. Đảng chúng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Giữa chủ xí nghiệp tư doanh và công nhân trên thực tế vẫn còn tồn tại quan hệ bóc lột và bị bóc lột, không thể thu hút chủ xí nghiệp tư nhân vào Đảng. *Những chủ xí nghiệp tư doanh đã là đảng viên, ngoài việc gương mẫu chấp hành pháp luật chính sách của Nhà nước, kinh doanh theo pháp luật, nộp thuế theo quy định ra, còn cần phải kiên trì lí tưởng và tôn chỉ của Đảng, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đảng viên, tự giác tiếp nhận sự giám sát của tổ chức Đảng; về mặt phân phối thu nhập của doanh nghiệp, ngoài*

*việc lĩnh phân thu nhập mà người quản lí kinh doanh cần được hưởng ra, còn phải đem đại bộ phận lợi nhuận sau khi nộp thuế doanh nghiệp sử dụng cho quỹ phát triển sản xuất, tăng thêm sự giàu có cho xã hội, phát triển sự nghiệp công ích; phải đối xử bình đẳng với công nhân, tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công nhân. Nếu không làm được như vậy thì không thể tiếp tục là đảng viên*”<sup>(1)</sup>

Văn bản trên đã thể hiện mấy điểm đáng lưu ý:

- Khẳng định vai trò kinh tế tư doanh, xem đó là sự *bổ sung* của kinh tế công hữu XHCN.

- Tiếp tục khẳng định ĐCS Trung Quốc là “đội tiên phong của giai cấp công nhân”, đồng thời nêu rõ “không thể thu hút chủ xí nghiệp tư doanh vào Đảng”.

- Xác định rõ đối tượng điều chỉnh: “*Những chủ xí nghiệp tư doanh đã là đảng viên*”, thì phải gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật, nếu không như vậy thì “không thể tiếp tục là đảng viên nữa”.

(Xem tiếp trang 46)